



สรุปผลการเข้าพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ศรีรัตนะ)

จุดประสงค์ : เพื่อติดตามการทำงานของเกษตรกร

ผู้ร่วมลงพื้นที่จำนวน : ๕ คน

จุดที่ ๑ พื้นที่เกษตรกรในโครงการ

เข้าพื้นที่เข้าติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของเกษตรกรในพื้นที่บ้านสามสิบเอ็ดพัฒนา ตำบลตุม
อำเภอศรีรัตนะโดยมีนายสุธิบัตร เขื่อนแผ้ว เป็นคนดูแลการปลูกและสมาชิกที่ร่วมดูแล ๓ คน ที่ผ่านมาเกษตรกร
ได้ปลูกผักจำหน่ายไปแล้ว ๓ ชนิด ได้แก่ ผักกระฉ่อน ผักชีลาวและผักชีหอม ซึ่งรายได้ที่ได้จากการจำหน่าย
ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ ๒,๐๐๐ บาทต่อ ๑ รอบการผลิต(ผักที่จำหน่าย กระฉ่อนและผักชีลาว)ในส่วนที่ยัง
จำหน่ายอยู่ในช่วงนี้จะเป็ผักชีหอมและหอมแบ่ง ในส่วนของการขยายการเพาะปลูกทางเกษตรกรได้ทำการ
เพาะพันธุ์กล้าพริกเพื่อปลูกส่งขายทั้งแบบผลสดและแบบผลแห้งซึ่งทางเกษตรกรได้มีแหล่งซื้อขายเพื่อรองรับ
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้น พื้นที่โดยรอบเกษตรกรได้ทำการปรับปรุงพื้นที่และเริ่มทำการเพาะปลูกพืชไร่ได้แก่ มัน
สำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากการปลูกผักอินทรีย์เพื่อจำหน่ายทาวเกษตรกรเองได้ทำการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดโดยทางกลุ่มได้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจำนวน ๒ บ่อ ซึ่งรายได้ที่ผ่านมามีอยู่ที่ ๑,๑๐๐ บาท (๒ รอบ
การเลี้ยง) ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกน้อยเนื่องจากทางเกษตรกรเองยังไม่ชำนาญในการเลี้ยงจิ้งหรีดจึงส่งผล
ให้อัตรการรอดของจิ้งหรีดน้อยซึ่งจะเห็นได้จากการขายในรอบแรกที่เกษตรกรจำหน่ายได้แค่ ๕๐๐ บาท
หลังจากนั้นในการจำหน่ายในรอบที่ ๒ รายได้อยู่ที่ประมาณ ๗๐๐ บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลจิ้งหรีดทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น

จุดที่ ๒ พื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีด

เข้าพื้นที่เลี้ยงจิ้งหรีดประจำหมู่บ้านตุม หมู่ที่ ๑,๒,๓ ทำการเข้าตรวจดูการโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ทาง
เกษตรกรได้ทำการเพาะเลี้ยงโดยได้เงินสนับสนุนจากทางภาครัฐ จากการเข้าดูการเพาะเลี้ยงพบว่าจิ้งหรีดที่ทำ
การเพาะเลี้ยงมีอัตราการตายที่สูงมาก คาดว่าอาจจะเกิดจากกลุ่มเกษตรกรเองขาดประสบการณ์ในการเลี้ยง
หรือขาดความรู้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจึงส่งผลให้อัตรการรอดชีวิตของจิ้งหรีดลดลง

ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหา	แนวทางการแก้ไข
- อยู่ในระหว่างการเพาะปลูก	- ไม่มี

ภาพกิจกรรม



โดย
นายศุภชัย บุญเฉลียว
นักวิชาการ